

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TƯ VẤN KỸ THUẬT HỖ TRỢ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ XTTM ĐỊA PHƯƠNG

TỔNG QUAN

HELNETAS Việt Nam cùng với Swiss Contact đồng triển khai Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO). Cùng với 11 quốc gia toàn cầu, hợp phần tại Việt Nam tập trung nâng cao năng lực cho các tổ chức, hiệp hội, cơ quan xúc tiến thương mại (XTTM), đơn vị chủ trì các hoạt động XTTM nắm được kinh nghiệm (gọi tắt là BSO) tại Việt Nam, giúp các tổ chức BSO có năng lực cung cấp dịch vụ Xúc tiến thương mại cho hai ngành chính là Gõ Kỹ thuật, gỗ ngoại thất (TW) và dệt may giá trị gia tăng (VAT) một cách hiệu quả và bền vững.

Giai đoạn đầu của dự án 2016-2021 đã kết thúc và SIPPO hiện đã bắt đầu giai đoạn 2, 2021-2025 với trọng tâm mở rộng sang ngành nguyên liệu tự nhiên (NI) và thực phẩm chế biến (PF), hỗ trợ củng cố và nâng cao năng lực hệ thống XTTM nhấn mạnh các yếu tố bền vững và chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động XTTM.

Theo kết quả rà soát sơ bộ cuối năm 2021 và đầu năm 2022 với lãnh đạo Cục XTTM, hiện có nhu cầu lớn cần đo lường, đánh giá được năng lực XTTM của cơ quan chính phủ từ cấp tỉnh, BSOs (hiệp hội ngành hàng, trung tâm XTTM địa phương, ...) nhằm các mục tiêu đề ra chính sách, cơ chế hỗ trợ hoạt động XTTM có chiến lược hơn, các địa phương có thể tự so sánh được với nhau để tự nhìn vào kết quả để hình dung mình đang ở đâu, cần bổ sung gì. Các kết quả đánh giá được kỳ vọng tạo cơ sở giúp cơ quan QLNN tham mưu chính sách, xây dựng kế hoạch hỗ trợ địa phương, ngành hàng. Như vậy rõ ràng cần có một bộ chỉ số để giúp đánh giá, so sánh năng lực, nhìn nhận các khoảng trống thiếu hụt về năng lực của các đơn vị.

TOR này mô tả nội dung, nhiệm vụ cho 01-02 tư vấn hỗ trợ SIPPO và Vietrade xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ số để thực hiện các nhiệm vụ trên.

MỤC TIÊU

Các mục tiêu sau được đề ra cho nhiệm vụ này:

- Nghiên cứu, đề xuất một bộ chỉ số đánh giá năng lực XTTM;
- Thử nghiệm và đề xuất phương pháp đo lường, triển khai áp dụng rộng rãi cho toàn hệ thống.

PHẠM VI CÔNG VIỆC & NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

- Tham khảo, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và trong nước về xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số.
- Phối hợp, hỗ trợ Vietrade, SIPPO tại 3-5 buổi trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, rút kinh nghiệm cùng các trung tâm, hiệp hội;
- Xây dựng phương án thử nghiệm, khảo sát nhanh các trung tâm có quan tâm, chọn nhóm chỉ số chính

và chỉ số phụ: dự kiến 4-6 trung tâm (3 vùng), 2-3 hiệp hội

- Cùng tư vấn quốc tế, chuyên gia của Helvetas và SIPPO đề xuất kế hoạch, lộ trình khả thi nhất hỗ trợ xây dựng hệ thống giúp thường xuyên đánh giá, nâng cao năng lực hệ thống XTTM.

PHƯƠNG PHÁP VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

Nhóm tư vấn sẽ thực hiện các hoạt động, phối hợp chặt chẽ với Đại diện Chương trình SIPPO, Giám đốc Quốc gia HELVETAS Việt Nam, cán bộ và quản lý của VIETRADE để khai thác một số hoạt động đánh giá, phân tích của SIPPO toàn cầu và SIPPO Việt Nam cũng như của Vietrade về đánh giá hoạt động XTTM hàng năm.

Nhóm SIPPO và Vietrade sẽ hỗ trợ kết nối, trao đổi trực tiếp với một số đơn vị, đối tác trong mạng lưới XTTM quốc gia- cấp tỉnh và các hiệp hội. Ngoài ra, trong quá trình triển khai sẽ luôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để đảm bảo đạt hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

Thời gian triển khai: tháng 8 đến tháng 12 năm 2022

HẬU CẦN

Nếu có yêu cầu đi lại sẽ theo định mức của EU-UN và do chương trình SIPPO chi trả.

BÁO CÁO

Báo cáo cần gửi trước thời hạn họp qua hình thức điện tử

TÀI LIỆU

Các tài liệu nghiên cứu gồm:

- Bộ tài liệu do ITC đang triển khai đánh giá các Đơn vị hỗ trợ kinh doanh BSOs;
- Các tài liệu khác do SIPPO và Vietrade cung cấp.

Các đơn vị/tư vấn có quan tâm cần gửi CV, thư đề xuất công việc cụ thể gồm phương pháp triển khai sơ bộ, báo giá phí tư vấn, tham khảo theo định mức chi phí của EU-UN 2021 và Đề xuất kế hoạch sơ bộ và thời gian thực hiện, cùng các tài liệu khác có liên quan đến info@sippo.vn trước 17h ngày 10/08/2021.